

Hội quan Bình Dương kiểm tra việc đóng gói hàng cho doanh nghiệp

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:34 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:35



Trước tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp hiện nay, Cục Hải quan Bình Dương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, đồng thời kiểm tra tháo gỡ những vướng mắc vướng thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cách thủ tục, đồng thời tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các chi cục chủ động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, đồng thời chủ động tiếp cận và hỗ trợ đồng nghiệp thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp để cung cấp danh sách các doanh nghiệp mới thành lập. Thông đó, các chi cục hải quan lập kế hoạch tiếp xúc đồng nghiệp đồng nghiệp, hỗ trợ thủ tục hải quan, cũng như mời gọi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại chi cục.

Thời gian qua, mặt số DN phản ánh khó khăn trong việc chi thu thuế bảo vệ môi trường đồng nghiệp đồng nghiệp và mặt hàng túi nilon NK theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Đồng gỡ vướng mắc này, Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính nghiên cứu chấp nhận việc hoàn thuế bảo vệ môi trường đồng nghiệp đồng nghiệp và loại túi nilon thuế XK. Đồng thời, kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn ban hành tiêu chuẩn túi nilon đáp ứng tiêu chí thân thiện môi trường đồng nghiệp đồng nghiệp có cơ sở xác định túi nilon không chi thu thuế khi doanh nghiệp NK.

Vụ thủ tục NK phối hợp làm nguyên liệu phục vụ sản xuất, theo Thông tư liên tịch số 02/2007/TT-TTLT-BCT-BTNMT ngày 30-8-2007 của liên bộ Công Thương và Tài nguyên Môi

Hội quan Bình Định kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:34 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:35

Trên thị trường NK để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất phải làm thủ tục hải quan tại hải quan cửa khẩu.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trên thị trường NK phải làm nguyên liệu phục vụ sản xuất theo loại hình gia công, SX XK, doanh nghiệp chỉ xuất thì được làm thủ tục hải quan tại hải quan quản lý doanh nghiệp NK, nhưng việc kiểm tra thuế tại hàng hóa NK được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập, không được chuyển về nhà máy, cửa sổ sản xuất để kiểm tra (kiểm hóa hải).

Theo Cục Hải quan Bình Định, trên thị trường, quy định như trên chưa đi vào kiến thức cho hoạt động sản xuất cửa doanh nghiệp, chưa giúp doanh nghiệp chỉ được trong việc cung cấp nguồn hàng phục vụ cho việc sản xuất, được thời phát sinh nhu cầu chi phí trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Định kiến nghị, để việc trên thị trường NK phải làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thì được đăng ký tại hải quan nội doanh nghiệp có nhà máy sản xuất và việc kiểm tra thuế tại hàng NK do hải quan nội đăng ký thực hiện.

Về chính sách ân hạn thuế, theo đề xuất Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung sẽ có chế độ quản lý nhà máy bỏ thuế đối với doanh nghiệp thực hiện gia công, sản xuất xuất khẩu. Hiện nay, các doanh nghiệp đang thực hiện thuế tại XNK tại Cục Hải quan Bình Định phần nhiều là doanh nghiệp thực hiện gia công, sản xuất xuất khẩu, nên nộp thuế theo nhà máy bỏ thuế sẽ giảm chi phí tiền thuế tạm nộp hoặc phí bỏ lãnh.

Tuy nhiên, để được áp dụng chế độ nhà máy bỏ thuế thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được thì phải nộp thuế ngay hoặc phí có bỏ lãnh. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cục Hải quan Bình Định kiến nghị có giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện gia công, sản xuất xuất khẩu không được áp dụng chế độ nhà máy bỏ thuế tạm nộp thuế hoặc để, giảm gánh nặng chi phí tài chính do phải nộp thuế ngay hoặc phí bỏ lãnh./.

Hội quan Bình Dương kiến nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:34 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 21:35

Theo Hội quan Online.